

หอมมนต์เบเกอรี่จัดอบรมสร้างอาชีพฟรีทั่วประเทศ

เทศ



หอมมนต์เบเกอรี่จัดอบรมสร้างอาชีพฟรีทั่วประเทศ ชูแนวคิด “ขายเค้กอย่างไรให้รวย” แพรนไชส์เริ่มต้นเพียง 2,590 บาท

เค้กหอมมนต์เบเกอรี่เดินทางจัดกิจกรรมสร้างอาชีพ “ขายเค้กอย่างไรให้รวย” เน้นให้ความรู้และเทคนิคการลงทุน ทำธุรกิจด้วยเงินไม่มากแต่มีกำไรสูง เผยปี 2561 เตรียมพบกับงานสัมมนาหอมมนต์เบเกอรี่ ประเดิมต้นปีจัดที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่แบรนด์ “หอมมนต์” เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปีหน้า 2661 ว่ายังมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างอาชีพให้กับประชาชน ด้วยงบประมาณในการลงทุนที่ประหยัดแต่ได้ผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ ให้ความรู้และเทคนิคการลงทุนผ่านกิจกรรมสัมมนาสร้างอาชีพ เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติ อย่างไรและมีแนวทางในการทำธุรกิจขายเบเกอรี่อย่างไรให้รวยเร็ว โดยจะประเดิมงานแรกของปีหน้าที่จังหวัดนคร ศรีธรรมราช ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ห้องประชุมมโนราห์โรงแรมราวดีนครศรีธรรมราช ในวันที่ 7 มกราคม 2561 ซึ่งในงานนี้ จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อจะมาบอกถึงเทคนิคในการขายเบเกอรี่ในตลาดนัดให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งแนวทางการลงทุนด้านแฟรนไชส์กับบริษัทฯ ซึ่งไม่ต้องใช้เงินงบประมาณสูงเหมือนกับการลงทุนกับธุรกิจอื่น ๆ

คาดว่า การจัดสัมมนาสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จะได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดดังกล่าวเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน เนื่องจากมีผู้ที่สนใจที่จะสร้างอาชีพจากธุรกิจแฟรนไชส์จำนวนมากขึ้น เพราะไม่ต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์และผลิตสินค้าเอง เพียงแต่ทำตามแนวทางที่เจ้าของแฟรนไชส์ กำหนด โดยเฉพาะแฟรนไชส์ที่ลงทุนเพียงหลักพันบาทยังได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องกำลังมองหาสินค้า ใหม่ ๆ ไปขายในตลาดนัด รวมทั้งผู้ที่อยู่ในอาชีพต่าง ๆ และกำลังมองหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริม ที่ผ่าน มาธุรกิจหอมมนต์เบเกอรี่สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวเป็นอย่างดี และสามารถทำให้หลายคนเลิกขาย สินค้าเดิมที่ขายยากกว่าและหันมาขายเบเกอรี่แทน เนื่องจากขายได้เร็วและมีกำไรไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อวัน

สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมและร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ “หอมมนต์เบเกอรี่” m.me/hommonbakery หรือไลน์แอด (line@) [@hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

โทร 093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/hommonbakery

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พีอาร์นูม จำกัด โทร.081-438-7353 คุณมนัสวิน